

KẾ HOẠCH**Phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm
hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)**

Thực hiện Kế hoạch số 12718/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023); Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

Thông qua Phong trào thi đua tuyên truyền sâu rộng trong viên chức, người lao động trong toàn trường phát huy tinh thần yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tạo khí thế thi đua sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút được viên chức, người lao động hưởng ứng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các Khoa, Phòng, Bộ môn trong toàn trường.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của tập thể, cá nhân tham gia thi đua. Nội dung, hình thức, tiêu chí thi đua phải được xây dựng rõ ràng, cụ thể, phong phú, thiết thực phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của nhà trường. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được.

Việc thực hiện phong trào thi đua phải được quan tâm, chú trọng, trở thành nhiệm vụ trọng tâm song hành cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi viên chức, người lao động.

Phong trào thi đua được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong nhà trường với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của nhà trường.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào. Việc tổ chức phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đơn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) gắn với các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023, chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, hình thành, xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong suốt 370 năm qua.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”, đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo.

2. Thời gian thi đua

Từ ngày phát động Phong trào thi đua đặc biệt đến ngày 31/12/2023.

III. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

a) Khen thưởng cấp cơ sở

Giấy khen của Hiệu trưởng.

b) Khen thưởng cấp tỉnh

Đề xuất Chủ tịch UBND khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đóng góp trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức – Hành chính là đầu mối để triển khai kế hoạch, theo dõi và Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện.

Tham mưu, đề xuất nhà trường các biện pháp tổ chức học tập kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên phạm vi toàn trường.

Báo cáo kết quả, đề xuất các hình thức khen thưởng để biểu dương, động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến.

Tổng hợp, báo cáo nhà trường kết quả thực hiện và đánh giá tổng kết phong trào thi đua theo quy định.

2. Các Phòng, Khoa, Bộ môn tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch này đến viên chức, người lao động để biết và thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn; đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn kịp thời phản ánh về Ban Giám hiệu (qua Phòng Tổ chức – Hành chính) để xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (VBĐT);
- Phòng, Khoa, Bộ môn (VBĐT);
- Các đoàn thể (VBĐT);
- Lưu: VT, TC-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Trần Ngọc Thành

